

มิชชั่นสาร



ปีที่ 39 ฉบับที่ 74 วันวันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

หนุนผลิตครูโฉมใหม่เป็นหลักสูตร 6 ปี จบ ป.โท

เตรียมประกาศรายชื่อ ครูพันธุ์ใหม่รุ่นแรกปีการศึกษา 2552 จำนวน 948 คน ผ่านเว็บไซต์ www.mua.go.th ภายในวันที่ 16 ก.ย. นี้ พร้อมอำนวยความสะดวกแน่นอน เผยที่ประชุมหนุนผลิตครูโฉมใหม่ เป็นหลักสูตร 6 ปี จบป.โท คาดเปิดครบได้ภายในปีการศึกษา 2554 นี้

(9ก.ย.) นายไชยยศ จิรเมธากร รมช.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบอนุมัติผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการครูพันธุ์ใหม่นำร่องปีการศึกษา 2552 ซึ่งรับประกันการมีงานทำแต่ไม่มีทุน จำนวน 948 คน ต่ำกว่าเป้าที่กำหนดไว้ 2,000 คน จากผู้สมัครทั้งหมด 2,100 คน

โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมพื้นที่ที่เด็กเลือกบรรจุ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) www.mua.go.th ภายในวันที่ 16 ก.ย. นี้ ส่วนผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 1,052 คน จะนำไปพิจารณาอีกครั้งในปีการศึกษา 2554 ทั้งนี้ สาเหตุที่ได้ผู้สมัครน้อยกว่าจำนวนเป้าที่ตั้งไว้ นั้น คาดว่าเกณฑ์การคัดเลือกค่อนข้างสูงเกินไป คือผู้สมัครต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมทุกวิชา ทั้งวิชาเอก วิชาพื้นฐาน วิชาครู ไม่ต่ำกว่า 3.00 แต่ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบไม่ปรับลดเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัคร เนื่องจากต้องการได้ครูพันธุ์ใหม่ที่เป็นครูพันธุ์ใหม่จริงๆ มีความรู้ความสามารถ ชำนาญสมครุในการก้าวสู่มาตรฐานการศึกษาแบบใหม่ในอนาคตได้

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อว่าที่ประชุมยังหารือกรณีที่ครูสภาได้ยกเลิกการรับรองหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูหรือป.บัณฑิต ซึ่งที่ประชุมให้ความสนับสนุนทางครูสภาเพื่อให้การผลิตครูได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และทางครูสภาที่ยินดีให้การสนับสนุนเรื่องการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อย่างไรก็ตามเนื่องจากขณะนี้เกิดปัญหาครูจำนวนมากเมื่อสอบไปสัปดาห์จะขอลา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทำให้จำนวนครูที่สอนอยู่ไม่เพียงพอ

(ต่อหน้า 2)

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

หมุนผลิตรูโคมใหม่ เป็นหลักสูตร 6 ปี จบ ป. โท (ต่อจากหน้า 1)

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวและจงใจให้คนเก่งมาเรียนครูเพิ่มขึ้น ที่ประชุมจึงมีมติว่าจะปรับโครงการครูพันธุ์ใหม่จากเดิม 5 ปี เป็น 5+1 หรือ 6 ปี ซึ่งผู้ที่เข้าโครงการจะได้รับทุนจนจบป.โทและได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงขึ้น ในส่วนของโครงการครูพันธุ์ใหม่ 4+1 คือให้ผู้ที่จบจากสาขาอื่นและต้องการเป็นครูมาต่อหลักสูตรป.บัณฑิตเพิ่มอีก 1 ปี ก็จะต้องปรับเนื่องจากทางคุรุสภาได้ยกเลิกการรับรองหลักสูตรป.บัณฑิตแล้ว โดยจะปรับเป็นหลักสูตร 4+2 คือให้ทุนผู้ที่จบจากสาขาอื่น ๆ มาต่อปริญญาโทด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เมื่อจบแล้วก็จะได้รับใบอนุญาตฯทันที ซึ่งเท่ากับว่าขณะนี้โครงการผลิตรูพันธุ์จะผลิตเฉพาะครูที่จบในระดับป.โท เท่านั้น และคาดว่าจะเปิดรับได้ภายในปีการศึกษา 2554 นี้

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มอบหมายให้ สกอ. คุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการปรับโครงสร้างหลักสูตร พิจารณาสถาบันผลิตรูใหม่ และปรับเกณฑ์การคัดเลือก โดยจะพิจารณาประเมินศักยภาพในการสอนเพิ่มเติม เพราะไม่ต้องการครูที่เก่งอย่างเดียวแต่ต้องการครูที่สอนเป็นด้วย นอกจากนั้นยังได้มอบหมายให้สกอ. ไปหารือร่วมกับ สพฐ.เพื่อกำหนดกรอบตัวเลขจำนวนผู้เกษียณในอีก 6 ปีข้างหน้าว่ามีเท่าใด

พร้อมทั้งวิเคราะห์จำนวนตัวงบประมาณที่จะเพิ่มขึ้นเพื่อเสนอขอต่อคณะ รัฐมนตรี(กรม.)ภายใน 6 สัปดาห์ และให้สกอ.ปรับรายละเอียด เกี่ยวกับการประกันมีงานทำ โดยให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มคนที่ต้องการวิ่งเต้นเพื่อนำคนของตนเองเข้าบรรจุรับ ตำแหน่งราชการครู อีกทั้งเป็นการบังคับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารัฐบาลที่เข้าร่วม โครงการ ได้มีตำแหน่งราชการครูตามที่กำหนดไว้ด้วย ส่วนเรื่องการขอเพิ่มงบประมาณสนับสนุน คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะใช้งบเพิ่มไม่มาก และเชื่อว่านายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาอยู่แล้ว

วุฒิเสนา : ร่วมเสริมไทยด้วยธรรม (ต่อจาก3)

วิสัยทัศน์

ธนาคารสมองได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “มูลนิธิธนาคารสมองเป็นคลังปัญญาของประเทศ ที่พร้อมอาสา มาร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ในลักษณะการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันในอันที่จะสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่ประชาชน โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตน แต่มุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันเป็นการสนองพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในการจัดตั้งธนาคารสมอง”

การติดต่อขอรับบริการข้อมูล สอบถามรายละเอียดต่างๆ ติดต่อได้ที่ สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบาย สาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 หรือ ตู้ ป.ณ. 49 ปทส. หลานหลวง กรุงเทพฯ 10100 โทร 0-2282-9967, 0-2280-4085 ต่อ 2404, 2416 โทรสาร 0-2281-6127 เว็บไซต์ <http://www.nesdb.go.th> <http://brainbank.Nesdb.go.th> e-mail : brainbank@nesdb.go.th มูลนิธิธนาคารสมองนครศรีธรรมราช มีศูนย์ประสานงานอยู่ที่สำนักงานจังหวัด นครศรีธรรมราช (ศาลากลางหลังใหม่) ชั้น 2 (โปรดติดตามตอนต่อไป)

วุฒิเสวนา : ร่วมเสริมไทยด้วยธรรม
(ตอนปฐมฤกษ์)

“ปารี” อารีย์ (สุวพันธ์) อุ่นสกุล

ธรรมสวัสดิ์ สมาชิกผู้อ่านและติดตาม “มหาชัยสาร” ทุก ๆ ท่าน หัวเรื่อง “วุฒิเสวนา : ร่วมเสริมไทยด้วยธรรม” นี้ เป็นชื่อรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) นครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz ในวันเสาร์ เวลา 14.10 – 15.00 น. โดยเริ่มกระจายเสียงครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2553 “ปารี” ผู้ดำเนินรายการ คือ อาจารย์อารีย์ อุ่นสกุล หรืออาจารย์อารีสา สุวพันธ์ ผู้จัดรายการ “พลังคิด” และ “เรื่องน่าคิดชีวิตน่ารู้” ในนามของวุฒิสภาศาสนาการสมองจังหวัดนครศรีธรรมราช และชมรมอาจารย์เก่าน้ำเขมมหาชัย ทางสถานีวิทยุ “เสียงมหาชัย” จึงขอเรียนเชิญแฟน ๆ และท่านที่เคารพรักและคิดถึง เข้าร่วมรายการ โดย สวท. ได้จัดเบอร์โทรศัพท์ให้ 2 เบอร์ คือ 075 – 354588 และ 075 – 470022 “ปารี” ขอให้ความมั่นใจว่าทุกสาระและความใส่ใจที่เป็นความคิดเห็นและความต้องการของท่านผู้ฟังย่อมคือความสำคัญของ “ปารี” ด้วยเช่นกัน

รายการ วุฒิเสวนา : ร่วมเสริมไทยด้วยธรรม ที่ออกอากาศ ครั้งแรกได้แนะนำวุฒิสภาศาสนาการสมองจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า สืบเนื่องจากพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานในที่ประชุมมหาสมาคม ณ ศาลาศิตตคาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2543 เนื่องในมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งมีประเด็นรับสั่งเกี่ยวกับ เรื่องธนาคารสมอง โดยการนำผู้ที่เกษียณอายุแล้วแต่ยังมีความรู้ ความสามารถมาช่วยงาน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ

คณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำรัสดังกล่าว โดยมีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยทะเบียนกลางธนาคารสมอง มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล จัดทำบัญชีหรือทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ จำแนกเป็นสาขาตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อจัดให้วุฒิสภาได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาช่วยงานพัฒนาประเทศ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนเสนอแนะมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีในการนำวุฒิสภาแห่งนี้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป

แนวคิดของธนาคารสมอง

1. ธนาคารสมองมีความสอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมไทยที่ให้ความเคารพนับถือต่อผู้อาวุโส ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิความรู้ ประสบการณ์อันดีงามจากผู้อาวุโสสู่คนรุ่นใหม่

2. ธนาคารสมองเป็นศูนย์รวมผู้ทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุแล้วจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีสุขภาพดี มีความพร้อมและสมัครใจ จะนำความรู้และประสบการณ์มาช่วยพัฒนาประเทศ โดยไม่หวังผลตอบแทนทางธุรกิจ

3. ธนาคารสมองจะทำหน้าที่เป็นหน่วยทะเบียนกลางประสานเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อจัดให้วุฒิสภาได้นำความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มาร่วมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ



บรรณาธิการฝ่ายข่าว ผศ.ดร. บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุฑาทับ, นางณัฏฐา นนทโชติ
พญจรัชชกร อัครานา นายก้องเทพ ปรัชชาญา

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยง ฉบับวันอังคารที่ 14 กันยายน 2553 ตรงกับวัน
ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 10 ปีชาล

ภาคเรียนนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดระบบการประเมินการสอนอาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สามารถตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าใช้ระบบได้จากคณะ
ของท่าน และขอความอนุเคราะห์อาจารย์ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาให้เข้าทำแบบประเมินจาก
ระบบการประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน
2553 เวลา 16.00 น. หากมีปัญหาการใช้งานระบบติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวิจิตรา พรหมจรรย์
Tel.087-8859008 e-mail : wijitra_phr@nstru.ac.th

เหลือเวลาเกือบสองสัปดาห์ก็จะถึงวันจัดงานมุทิตาเกษียณอายุราชการกันอีกคราวหนึ่ง ปีนี้
มหาวิทยาลัยกำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 เริ่มเวลา 16.00 น.ที่หอประชุม เมื่อวานนี้
รองฯสุรพล เรืองรอง ได้นัดทีมงานฝ่ายต่างๆ มาร่วมหารือเตรียมพร้อม ในส่วนฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์
รับหน้าที่ในผลผลิตวิดิทัศน์ผู้เกษียณฯ ทั้ง 9 ท่าน เหมือนเช่นปีที่ผ่านมา

ติดตั้งตู้ ATM เพิ่มอีกหนึ่งเครื่อง เมื่อวานนี้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้มาติดตั้งตู้
ATM ให้บริการเพิ่มที่บริเวณโรงอาหาร (ฝั่งร้านสหกรณ์ฯ) ใช้บริการได้แล้วตั้งแต่บัดนี้

ยอดซื้อสูงสุด สมาชิกร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ที่มียอดซื้อ
สูงสุดในปีนี้ทั้งหมด 3 ท่าน คือคุณนิตยา คุณขยัน (แชนป์ติดต่อหลายสมัย) มียอดซื้อ 208,987 บาท
ได้รับเงินเฉลี่ยคืน 16,719 บาท ท่านที่สองคุณจิระพรรณ อุตมะพงศ์ ยอดซื้อ 149,446 บาท ได้รับ
เงินเฉลี่ยคืน 11,956 บาท และท่านที่สามคุณหนูน้อย จันทวี มียอดซื้อ 102,970 บาท ได้รับเงิน
เฉลี่ยคืน 8,238 บาท วันประชุมใหญ่ฯ พฤหัสบดีที่ 16 กันยายนนี้ ร้านสหกรณ์ฯจะมอบของขวัญ
ให้แก่ลูกค้าดีเด่นทั้งสามด้วย

เปลี่ยนแปลงวันเวลาและสถานที่จัดงาน มีสายด่วนจากคณะเทคโนโลยีฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงการ
จัดงานสองงาน งานแรกเปลี่ยนสถานที่จัดงานมุทิตาเกษียณอายุราชการ แต่อาจารย์อำพล ศิริพันธ์
ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน เปลี่ยนจากที่กำหนดเดิมมาจัดที่ร้าน 5อมรวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช และงานที่สองการจัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา ที่จะมีการ
แจกหมวกนิรภัย 300 ใบนั้น เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป
อย่างไม่มีกำหนด

ปิดท้ายพักเที่ยงวันนี้ด้วยสุภาษิตตะวันตก "การคบมิตรควรหลับตาข้างหนึ่ง ส่วนการรักษา
มิตรภาพให้ยั่งยืนควรหลับตาทั้งสองข้าง" สวัสดีค่ะ